
 BORGARRÁÐ 3. júní 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins varðandi 
álagningarprósentu húsnæðis í Reykjavík - R21060034

1. Á að lækka álagningaprósentu á íbúðarhúsnæði í Reykjavík fyrir árið 2022?

2. Á að lækka álagningaprósentu á atvinnuhúsnæði í Reykjavík fyrir árið 2022?
3. Ef ekki – hvað er áætlað að eignir Félagsbústaða hækki í prósentum annars vegar og 
krónutölu hins vegar við hækkun fasteignamatsins fyrir árið 2022?


